



ที่ อว ๐๒๐๙.๔/ว ๒๑๒๑๑

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๙.๔/ว ๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้แจ้งมติ ก.พ.อ. ที่กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรอง และกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน
ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถานศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศที่
ไม่ปรากฏในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดข้างต้น จะสามารถดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนได้หรือไม่ อย่างไร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.อ. มอบหมาย มีมติเห็นชอบในหลักการกรณีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
ที่บรรจุเข้ารับราชการให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาจากสถานศึกษา
ต่างประเทศที่แตกต่างจากสถานศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง กรณีที่ ก.พ.อ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิ
(รายบุคคล) ว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว ให้นำจำนวนเงินและช่วงเงินเดือน
สำหรับคุณวุฒิของผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือปริญญาเอกหรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี
ของสถานศึกษาในประเทศ ตามที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คุณวุฒิที่
จะนำมาใช้เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงาน
ประเภท และระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวราภรณ์ รุ่งตระกูล)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๔๑ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘